

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6456 /VPCP-KGVX
V/v xử lý điểm tin báo chí, dư luận

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế.

Về báo cáo của Công Thông tin điện tử Chính phủ tại văn bản số 513/2024/TTĐT ngày 13 tháng 8 năm 2024 điểm thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc thay đổi tư duy về thể thao học đường, phong trào, chính sách hỗ trợ người học ngành mũi nhọn, trọng điểm, quy định mới khiến bệnh viện và bệnh nhân nội tiết ở Nghệ An gặp khó khăn (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các địa phương rà soát, đánh giá kỹ và tổng thể tình hình, thực trạng thể dục thể thao quần chúng, thể thao trường học gắn với phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, nhất là về cơ chế, chính sách, việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, văn bản liên quan, xu thế, cách làm của thế giới, từ đó xác định rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và chủ động có định hướng, giải pháp phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Việt Nam để từng bước khắc phục, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền; tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược, quy hoạch về thể dục thể thao cho giai đoạn tới sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Trung ương khóa XIII, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tổng hợp, nắm tình hình báo chí phản ánh về việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới để có biện pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp

luật hiện hành tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Thành Long (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, VHTTDL, LĐTĐ, BHXH;
- VPCP: BTCN, các PCN: Đỗ Ngọc Huỳnh, Nguyễn Sỹ Hiệp, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVXL. 5

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**


Đỗ Ngọc Huỳnh

Số: 513/2024/TTĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giờ: 5 Ngày: 15/8

Kính chuyển: CGVX

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Công Thông tin điện tử Chính phủ xin báo cáo Phó Thủ tướng một số thông tin báo chí, dư luận trong ngày 13/8/2024 liên quan đến các lĩnh vực công tác Phó Thủ tướng phụ trách chỉ đạo.

Công Thông tin điện tử Chính phủ kính gửi các Vụ, Cục liên quan nội dung báo chí phản ánh để nắm tình hình, phục vụ các cuộc làm việc trực tiếp của Phó Thủ tướng.

1. THỜI SỰ - XÃ HỘI

<p>1 Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng mức hưởng BHTN lên 75%</p> <p>Góp ý cho dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (VN) đề nghị tăng mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng lên 75% mức bình quân tiền lương tháng. Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ VN cũng đề xuất đối với những người đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng đến khi nghỉ hưu mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp lần nào thì được hưởng 50% số tiền đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ tháng 145 trở đi, cứ tham gia thêm đủ 12 tháng thì được hỗ trợ thêm 0,1 tháng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phản hồi về nội dung trên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, mức hưởng 60% mức bình quân tiền lương là mức thu nhập tối thiểu để giảm bớt khó khăn cho người lao động khi bị mất việc làm, phù hợp với điều kiện VN và thông lệ quốc tế hiện nay. Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH vẫn bảo vệ quan điểm giữ nguyên mức trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành. Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất giữ nguyên quy định như hiện nay đối với quy định người lao động chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng trên 144 tháng không được bảo lưu. Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc không bảo lưu đối với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng là kế thừa quy định hiện hành, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.¹</p>	
<p>2 Chuyên gia: Việt Nam cần thay đổi tư duy về thể thao học đường, phong trào</p> <p>Một số chuyên gia cho rằng, thể thao VN cần phải xây dựng nền tảng vững vàng mới có thể mơ xa, tránh nguy cơ tụt hậu ở ASIAD hay</p>	

¹ Vietnamnet 13/8

Olympic. Cần phát triển mạnh thể thao quần chúng, tức là phong trào thể thao được nâng tầm ở mọi nơi, trong đó mũi nhọn là thể thao học đường. Tuy nhiên đây không phải chuyện của riêng ngành thể thao. Với nền giáo dục còn đặt nặng việc học văn hóa, mà giáo dục thể chất vẫn chỉ là môn phụ, ngoại khóa, việc phát triển để trẻ em chơi thể thao, phát triển toàn diện thể chất, đạo đức và văn hóa sẽ rất khó thành hiện thực, nếu được thực hiện cũng "manh mún" ở các trường. Ngoài ra, báo cáo của Cục Thể dục thể thao cho thấy quỹ đất và cơ sở vật chất cho thể thao toàn dân ở VN còn rất hạn chế. Hậu quả là thể thao VN hầu như không tìm kiếm được nhân tài từ thể thao quần chúng hay học đường, mà phần lớn vẫn đến từ cơ chế "luyện gà nòi" đã sớm được chứng minh là không phù hợp với xu hướng thế giới. Nếu không thể đa dạng kênh tuyển chọn nhân tài, khoảng cách giữa thể thao VN và mặt bằng trình độ Olympic sẽ ngày một xa hơn.²

3. Tỷ lệ hiến tạng sau chết não của nước ta vẫn còn rất thấp

Nguồn mô, tạng hiến tạng tại VN, đặc biệt là từ người hiến đã chết hoặc chết não còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng từ bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về bộ phận cơ thể người, phân tích, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não tại VN chỉ có 0,15 người trên 1 triệu dân, trong khi tỷ lệ này trên thế giới là 50 người/1 triệu dân. Điều này cho thấy số người hiến tạng khi chết não tại VN rất thấp. Bên cạnh khó khăn về quan niệm của người dân, về cách thức đăng ký hiến tạng thì vẫn còn không ít những khó khăn về các quy định pháp luật hiện hành như điều kiện hiến tạng sau chết; tuổi hiến tạng, chế độ cho người hiến tạng và gia đình; cơ chế tài chính về chi phí, thanh toán cho vận động hiến, ghép và sau ghép.³

2. GIÁO DỤC – Y TẾ

4. Cần có chính sách hỗ trợ người học ngành mũi nhọn, trọng điểm

Năm 2024, trong số gần 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ có 37% thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên. Theo các chuyên gia, đây là thực tế đáng lo ngại, về lâu dài, tỷ lệ này sẽ làm mất cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực giữa các lĩnh vực, ảnh hưởng đến mục tiêu ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, các ngành công nghiệp mới. VN cần có kế hoạch chiến lược tổng thể để xây dựng đội ngũ nhân lực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ nhân lực STEM gắn với phát triển ngành công nghiệp mới. Cần có chính sách nhằm thu hút nhân tài, hỗ trợ người giỏi theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ. Bởi đây là những ngành khó, nhưng thường lại có nhiều em điều kiện hoàn cảnh khó khăn theo học

² Thanh Niên 13/8; Dân Trí 13/8

³ Đại đoàn kết 13/8

nên rất cần được hỗ trợ để các em có thể theo đuổi đam mê, chí hướng, thành tài. Từ đó góp phần thay đổi chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực trong đào tạo và sử dụng sau này.⁴

5 **Quy định mới khiến bệnh viện và bệnh nhân nội tiết ở Nghệ An gặp khó**

Từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ sở y tế trong tỉnh Nghệ An đã gặp khó khăn trong việc khám, chữa bệnh nội tiết, đái tháo đường do sự thay đổi của các quy định pháp luật. Nếu như trước đây, bác sĩ có giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề) chuyên ngành nội khoa thì có thể khám, chữa bệnh nội tiết Bảo hiểm y tế thì bây giờ lại không được. Cơ sở y tế nào sử dụng bác sĩ nội khoa khám, điều trị nội tiết thì bị cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm dừng thanh toán hoặc xuất toán... Điều đáng nói, số lượng bác sĩ có giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh nội tiết ở toàn tỉnh Nghệ An chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh hiện còn không có một bác sĩ nào sở hữu chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh nội tiết, đái tháo đường. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, hiện nay, rất hiếm người đủ điều kiện được cấp giấy phép hành nghề về chuyên khoa nội tiết, kể cả tuyến cơ sở, tuyến huyện cho đến tuyến tỉnh. Quy định mới đã khiến các cơ sở y tế không thể xoay sở kịp. Để theo kịp quy định mới, ước tính, các cơ sở y tế phải mất trung bình tối thiểu 2 năm để cử các bác sĩ đi đào tạo 1 lần; mất từ 5-7 năm nếu cử bác sĩ đi đào tạo luân phiên... Như vậy, cơ sở y tế sẽ bị thiếu hụt nhân lực, không thể đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân.⁵ ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCP: Vụ KGVX;
- Lưu: VT, TTBC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Sâm

⁴ Giáo dục Việt Nam 13/8

⁵ Nghệ An 13/8